

ที่ ศธ ๐๔๑๑๘๘/๒๖๗๒๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ๓๕๑๔๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ด้วยกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ได้แจ้งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้แจ้งการประชุมกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี ๒๕๖๗ โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง เป็นประธานการประชุมฯ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้

๑. การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ให้ใช้กลไกทั้งท้องถิ่นและท้องที่ กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตลอดจนอาสาสมัครภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ติดตามแนวโน้มสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเตรียมพร้อมสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทุกช่องทาง

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยการ “ทำที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไป” ให้จัดเตรียมพื้นที่รองรับน้ำ พื้นที่ทุ่งรับน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ รวมทั้งเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขุดลอกคูคลองสาธารณะท่อระบายน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดอุทกภัยเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้เต็มศักยภาพ

๓. การดูแลสถานที่สำคัญให้เตรียมการป้องกันพื้นที่ โดยการจัดทำแนว/คันกันน้ำ วางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไว้ในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้า เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ โดยเฉพาะในสถานที่สำคัญ อาทิ สถานพยาบาล โรงเรียน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ฯลฯ

๔. การสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ให้ใช้ช่องทางที่สามารถส่งข่าวสารไปถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้โดยตรง อาทิ หอกระจายข่าว เครือข่ายภาคประชาชน ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และทราบถึงสิทธิการได้รับความช่วยเหลือและหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ รวมถึงให้มีการเตรียมความพร้อมหากจำเป็นต้องอพยพได้อย่างทัน่วงที

๕. การเตรียมพร้อมรองรับการอพยพ ให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับเป็นที่พักอาศัยของผู้ประสบภัยในกรณีสถานการณ์มีความรุนแรงจนต้องอพยพกลุ่มเปราะบาง ประชาชนออกจากบ้านเรือนที่อาศัยอยู่เป็นประจำ โดยพิจารณาสถานที่ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง

๖. กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกกระดับ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งผ่านทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และอาสาสมัครในพื้นที่

/๗. การให้...

“เรียนดี มีความสุข”

๗. การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในชีวิตและการดำรงชีวิตก่อนเป็นอันดับแรก อาทิ การจัดหาอาหาร ยารักษาโรค การรักษาความปลอดภัยให้ประชาชน การจัดหน่วยแพทย์คอยดูแลสภาพร่างกายและสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว

๘. การขอรับการสนับสนุนทรัพยากร ขอให้ประสานการปฏิบัติการกับกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต หรือผ่านสายด่วน ๑๗๘๔ หรือ LINE @๑๗๘๔DDPM โดยพร้อมออกปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๔๕ ๗๘๙ ๖๔๗